

# 4 Thái Bình

## KỶ HỢP THỨ TÁM, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 31/10, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình kỷ họp thứ tám, các vị đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng và việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự phiên thảo luận tại tổ 10 gồm Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh: Thái Bình, Đắk Nông và Tiền Giang. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình chủ trì buổi thảo luận.

Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tham gia thảo luận thể hiện tán thành với sự cần thiết về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy các giá trị di sản cổ đô cùng với bản sắc văn hóa của Huế là phù hợp; thể hiện được tư duy đổi mới về phát triển đô thị. Các đại biểu cũng đánh giá các tiêu chuẩn và điều kiện thành lập theo quy định pháp

lệnh đều đáp ứng yêu cầu, hồ sơ bảo đảm đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét quyết định thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, đề nghị các bộ, ngành trung ương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố Huế trực thuộc Trung ương sau khi được thành lập trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc; đặc biệt là tiếp tục hoàn thiện thể chế và tổ chức thực thi pháp luật để phát triển kinh tế - xã hội, tạo đột phá mới dựa trên nền tảng, thế mạnh và đặc thù của địa phương, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng trong địa phương, giữa vùng trung tâm và vùng ngoại vi; tiếp tục phát huy giá trị di sản cổ đô Huế....

Cùng tái phiên thảo luận, các đại biểu còn góp ý vào nhiều nội dung cụ thể tại dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng như: mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương khi tổ chức chính quyền đô thị; cơ cấu tổ chức của HĐND và UBND;...

## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, công tác tăng trưởng nguyên và bảo vệ môi trường tiếp tục được tăng cường. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì phát triển với chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2023; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 81.500 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó chế biến chế tạo tăng 6%, sản xuất, phân phối điện tăng 34,6%... Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì ổn định với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 10 tháng ước đạt gần 65.800 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2023. Công tác điều hành ngân sách được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt thực hiện hơn 21.900 tỷ đồng, đạt 112,4% dự toán, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó thu nội địa hơn 8.400 tỷ đồng, đạt 97,6% dự toán, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm 2023; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 750 tỷ đồng, đạt 59,1% dự toán; tổng chỉ ngân sách địa phương ước đạt thực hiện hơn 13.700 tỷ đồng, đạt 77% dự toán, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo quyết liệt. Đến hết tháng 10/2024, ước giải ngân vốn đầu

tư công đạt 85,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 47,6% kế hoạch vốn phân phần bổ. Trong công tác thu hút đầu tư, từ đầu năm đến nay, tỉnh tổ chức thành công các đoàn công tác nước tiến đầu tư tại Trung Quốc và một số nước châu Âu (Đức, Thụy Sĩ, Hungary, Hà Lan, Pháp, Bỉ, Liên bang Nga...); đồng thời, tổ chức làm việc với các đoàn công tác, tập đoàn lớn trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh. Đến ngày 21/10, tổng thu hút vốn đầu tư của tỉnh đạt gần 27.800 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 430 triệu USD. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Công tác vụ công phòng, quân sự được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến về dự thảo tờ trình việc ban hành quy định các tiêu chí để thực hiện đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh và việc ban hành quy định phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá trên địa bàn tỉnh; báo cáo về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình theo hình thức PPP; dự thảo đề án hỗ

trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2025 và dự thảo quy chế văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình bày tỏ mong muốn Quốc hội thông qua dự án Luật bảo hiểm y tế (BHYT) cũng như quy định chi phí khám, chữa bệnh, chữa bệnh, qua đó sớm tháo gỡ, giải quyết những bất cập, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) cũng như quyền lợi của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tham gia về đối tượng tham gia BHYT là học sinh, sinh viên, đại biểu đề nghị tăng hỗ trợ mức đóng lên 50% và đóng theo cơ sở giáo dục đào tạo mà không để tự lựa chọn hình thức đóng. Như vậy sẽ kéo theo 2,8% số học sinh, sinh viên còn lại chưa tham gia sẽ tham gia BHYT.

Liên quan tới sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, đại biểu đề nghị tăng thêm tỷ lệ dành cho khám bệnh, chữa bệnh. Đại biểu phân tích, về nguyên tắc, quỹ BHYT là quỹ ngắn hạn, thu năm nào chi năm đó, chỉ để kết dư một phần để gối đầu năm sau và bổ

trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2025 và dự thảo quy chế văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Phát biểu kết luận, cùng với việc đánh giá cao sự chuyển biến trong công tác giải phóng mặt bằng; tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm đặc biệt là các dự án giao thông; việc xây dựng và hoàn thiện tại các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các nghị định hướng dẫn thi hành thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là thu ngân sách không đồng đều giữa các địa phương, cá biệt có huyện số thu còn thấp so với dự toán như Tiên Hải, Đông Hưng, Hưng Hà; công tác giải ngân vốn đầu tư công của một số địa phương, đơn vị còn rất thấp như huyện Quỳnh Phụ, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Bắc Thái Bình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; công tác giải phóng mặt bằng ở các huyện Vũ Thư, Hưng Hà, Tiên Hải chưa đạt yêu cầu tiến độ đề ra; công tác chuẩn bị đất ở Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và

sung phần thiếu hụt quỹ khám chữa bệnh BHYT. Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện nay quỹ dự phòng đang tích lũy gần 50% quỹ khám chữa bệnh hàng năm mà chưa có biện pháp điều tiết phân bổ từ đầu năm cho kinh phí khám bệnh, chữa bệnh hoặc tăng quyền lợi, mức hưởng. Do đó, nếu tiếp tục để tối thiểu 5% quỹ dự phòng là rất cao, có thể gây khó khăn cho nguồn chi khám chữa bệnh cho nhân dân. Do đó, đại biểu cho rằng cần thiết phải tính toán cụ thể để dự phòng bao nhiêu cho phù hợp với gối đầu khi chưa thu kịp.

Thông nhất với sự cần thiết sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế và đề xuất thông qua Luật theo quy trình 1 kỳ họp, đại biểu Trần Khánh Thu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cho biết, dự thảo Luật có những điều khoản sẽ có hiệu lực ngay từ ngày 1/1/2025 nên có thể có những văn bản quy định thường có hiệu lực ngay dẫn đến khó khăn cho các cơ sở y tế. Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo xem xét những gì quy định được trong Luật thì cố gắng quy định cụ thể và khẩn trương hoàn thiện các dự thảo quy định hiện giao cho các cấp.

Tham gia về cơ chế thông tuyến cho phép người bệnh đến khám chữa bệnh ở cơ sở khác không cần giấy chuyển tuyến...

### Thứ sáu, ngày 1 tháng 11 năm 2024

## ĐẢNG ỦY KHỎI CÁC CƠ QUAN...

(*Tiếp theo trang 1*)

đảng viên, người lao động để có phương án xử lý kịp thời. Các tổ chức cơ sở đảng phải bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên khẩn trương xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội bằng nhiều hình thức. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt mô hình xây dựng chi bộ kiểu mẫu, công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm đã đề ra.

## Tiếp nhận ủng hộ...

(*Tiếp theo trang 1*)



Tập đoàn T&amp;T Group ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bảo số 3.

để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn các tập thể, cá nhân tiếp tục dành sự ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Thái Bình hướng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động.

### CỤC THUẾ TỈNH

### Giới thiệu chính sách thuế và đổi thoại doanh nghiệp quý IV/2024

Sáng ngày 31/10, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến giới thiệu chính sách thuế và đổi thoại doanh nghiệp quý IV/2024.

Hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được phổ biến các chính sách hỗ trợ đối với người nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai như: gia hạn nộp thuế; miễn tiền chậm nộp; miễn xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế; khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (giá trị không tính không được bồi thường, tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai, chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai); giảm thuế tiêu thụ đặc biệt; miễn, giảm thuế tài nguyên; miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; miễn, giảm, gia hạn thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Ngoài ra, cán bộ Cục Thuế tỉnh cũng giới thiệu một số thông tin về chính sách thuế đối với cơ sở y tế, giáo dục và đào tạo; đồng thời, tiếp nhận và giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế.

Đây là một trong những chương trình nằm trong kế hoạch tổ chức tuần lễ “Đồng hành cùng người nộp thuế” diễn ra từ ngày 28/10 - 1/11.

**KIM NGÂN**

### Phát động phong trào học tiếng Anh trong trường trung học

Sáng ngày 31/10, tại Trường THPT Mê Linh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ phát động phong trào học tiếng Anh, xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong trường trung học.

Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngoại ngữ là môn học bắt buộc từ lớp 3 đến lớp 12. Môn ngoại ngữ giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực ngôn ngữ, ngoại ngữ để sử dụng một cách tin, hiệu quả, phục vụ cho học tập và giao tiếp. Buổi lễ phát động nhằm tạo động lực và thúc đẩy việc học và sử dụng tiếng Anh thường xuyên hơn trong môi trường học tập và giao tiếp. Khuyến khích giáo viên, học sinh tự học, tự nâng cao trình độ ngoại ngữ. Đồng thời, xây dựng các giải pháp đổi mới toàn diện công tác dạy và học ngoại ngữ theo hướng phát triển kỹ năng, năng lực ngôn ngữ, phát triển tiếng Anh công đồng, tạo môi trường tiếng Anh cho các sinh, giáo viên trong các nhà trường.

Nhân dịp này, Trường THPT Mê Linh tổ chức nhiều hoạt động thực hành tiếng Anh như: hát múa bài hát tiếng Anh, hùng biện bằng tiếng Anh... qua đó nhằm rèn luyện kỹ năng nghe, nói tiếng Anh cho học sinh.

**ĐẶNG ANH**

### Kiến Xương

### 165 học viên tham gia tập huấn nghiệp vụ văn hóa, thể thao

Chiều ngày 31/10, tại Kiến Xương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tổng kết lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho ban chủ nhiệm nhà văn hóa, khu thể thao, hạt nhân các đội, nhóm, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cơ sở năm 2024.

Tham gia chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 29 - 31/10, 165 học viên đến từ 11 thôn thuộc 6 xã trên địa bàn huyện được bổ sung kiến thức và thực hành những bước cơ bản trong tổ chức hoạt động, xây dựng chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng. Hội nghị tập huấn góp phần đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban chủ nhiệm nhà văn hóa, khu thể thao trong duy trì hiệu quả các câu lạc bộ quần chúng tại thiết chế văn hóa cơ sở.

Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho các học viên. Tại chương trình tổng kết, 165 học viên đã tham gia biểu diễn tiết mục múa hát chào, nhẩy dân vũ, nhẩy hiện đại... báo cáo kết quả lớp tập huấn.

**TƯ ANH**

### LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VŨ THƯ

### Tập huấn tài chính công đoàn cơ sở năm 2024

Sáng ngày 31/10, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tập huấn tài chính công đoàn cơ sở năm 2024.

Gần 300 chủ tịch và kế toán công đoàn cơ sở được phổ biến một số quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thu, chi và quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở; cách lưu trữ hồ sơ, lập sổ sách tài chính công đoàn. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được hướng dẫn cách sử dụng phần mềm kế toán công đoàn cơ sở, bao gồm các bước: cập nhật thông tin ban đầu; nhập chứng từ; nhập trực tiếp báo cáo; sao lưu, phục hồi dữ liệu.

Hội nghị nhằm trang bị kiến thức về nghiệp vụ công tác tài chính cho cán bộ công đoàn qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở.

**THU HOÀI**

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG